

การเรียกใหม่ของมาร์โก



“ผู้ให้คำแนะนำด้านประวัติครอบครัวต้องทำอะไรครับ?” มาร์โกถาม



โดย โซล่า โรซ่า เทรลส์ อราโฮ
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

มาร์โกนั่งกับพ่อแม่ของเขาในห้องทำงานของอธิการ เขาเพิ่งเลื่อนชั้นไปเยาวชนชาย และตอนนี้อธิการต้องการคุยกับเขา เขารู้สึกประหม่า

“เราต้องการให้การเรียกแก่หนู มาร์โก” อธิการต้อชกล่าว “หนูยินดีรับใช้เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านประวัติครอบครัวไหม?”

มาร์โกเลิกคิ้ว “ผู้ให้คำแนะนำด้านประวัติครอบครัวต้องทำอะไรครับ?” เขากลาม

“เป็นคำถามที่ดีมาก” อธิการกล่าว “พวกเขาเป็นแบบอย่างโดยการทำให้ประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร และพวกเขาช่วยผู้อื่นทำประวัติครอบครัวด้วย”

“โอเคครับ” มาร์โกพยักหน้า เขายังคงรู้สึกประหม่าเล็กน้อย แต่เขาก็ตื่นเต้นเหมือนกัน “ผมยังไม่เคยไปพระวิหารเลย แต่ผมเคยทำดัชนีบ้างเล็กน้อย”



ภาพประกอบโดย ซินี นัสซิงเกอร์

“ไม่มีปัญหา” อธิการพูด “ซิสเตอร์ซานเซซมีการเรียกประวัติครอบครัวด้วย เธอสามารถช่วยให้หนูเรียนรู้เพิ่มเติมได้”

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา มาร์โกสนทนาทางวิดีโอกับซิสเตอร์ซานเซซ เธอใจดีมาก เธอช่วยมาร์โกสร้างบัญชีบน FamilySearch.org จากนั้นเธอสอนวิธีค้นหาสาขาแห่งครอบครัวของเขา

มาร์โกชอบเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเขา เขาชอบเห็นปู่ย่าตายายและทวดของเขาบนสาขาแห่งครอบครัว ซิสเตอร์ซานเซซสอนวิธีเพิ่มรูปภาพของสมาชิกในครอบครัว เขายังเรียนรู้วิธีเพิ่มคนที่ยังไม่ได้อยู่ใน FamilySearch

คนหนึ่งที่มีมาร์โกเพิ่มใน FamilySearch คือ เตีย มีร์นา น้องสาวของเขา เธอสิ้นชีวิตเมื่อปีที่แล้วด้วยโรคมะเร็ง มาร์โกคิดถึงเธอมาก เขาคิดถึงรอยยิ้มที่ร่าเริงของเธอ เตียของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเป็นที่รักเสมอ

ด้วยความช่วยเหลือของมาม่า มาร์โกจึงพิมพ์วันที่เตียมีร์นาเกิดและวันที่เธอจากไป เขาเพิ่มรูปภาพของเธอ เขายังพิมพ์ความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับเธอ

เตีย มีร์นา ยังไม่ได้รับบำเพ็ญ แต่ที่พระวิหาร ลิเซอริยาน้องสาวของมาร์โกสามารถรับบำเพ็ญแทนเธอได้ ดังนั้นมาร์โกและครอบครัวจึงวางแผนจะไปพระวิหาร มาร์โกพบสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ใน FamilySearch ที่สิ้นชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อน เขาสามารถรับบำเพ็ญแทนพวกเขาได้เช่นกัน

เมื่อมาร์โกเข้าไปประวัติครอบครัวมากขึ้น เขาตื่นเต้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เขาแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับประวัติครอบครัวที่กิจกรรมของโบสถ์ และเขาเชิญเยาวชนคนอื่นๆ ในวอร์ดมากับครอบครัวของเขาในการเดินทางไปพระวิหาร

ในที่สุดก็ถึงเวลาเดินทางไปพระวิหารครั้งแรกของมาร์โก มาร์โกตื่นเต้น เป็นสิ่งพิเศษที่ได้อยู่กับครอบครัวและเยาวชนคนอื่นๆ แต่ที่สำคัญที่สุด มาร์โกรู้สึกตื่นเต้นที่ลิเซอริยาสามารถรับบำเพ็ญมาให้เตีย มีร์นาได้

หลังจากพวกเขาเปลี่ยนเป็นชุดขาว มาร์โกมองดูป้าและลิเซอริยาก้าวเข้าสู่อ่างบำเพ็ญ มาร์โกรู้สึกอบอุ่นภายในขณะมองดูป้าให้บำเพ็ญน้องสาวของเขาแทนเตีย มีร์นา มาม่าปาดน้ำตาอย่างมีความสุข

แล้วก็ถึงคิวของมาร์โก เขาก้าวลงไปในน้ำเพื่อรับบำเพ็ญแทนสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

มาร์โกยิ้ม เขาดีใจที่ได้ลองทำอะไรใหม่โดยการทำให้ประวัติครอบครัว การเรียกประวัติครอบครัวกลายเป็นเรื่องดี! ●
เรื่องนี้เกิดขึ้นในเปรู

ท่านก็ทำประวัติครอบครัวได้เช่นกัน!
ต่อไปนี้เป็นแนวคิดบางประการ

- ตั้งคำบัญชีผู้ใช้บน FamilySearch.org
- ถามคำถามกับสมาชิกในครอบครัวและบันทึกคำตอบของพวกเขาเพื่อให้ท่านจดจำได้
- ดูภาพถ่ายครอบครัว ท่านสามารถบันทึกออนไลน์ได้ที่ FamilySearch.org/memories
- ค้นหารายชื่อครอบครัวเพื่อนำไปพระวิหาร ท่านสามารถขอให้พ่อแม่ ผู้นำ หรือที่ปรึกษาด้านประวัติครอบครัวในวอร์ดช่วยท่านได้